

## บทที่ 2

### บทนิยาม

#### 1. คริวเรือนส่วนบุคคล

หมายถึง คริวเรือนที่ประกอบด้วยบุคคลคนเดียวหรือหลายคน อาศัยอยู่ในบ้านหรือที่อยู่อาศัยเดียวกัน และจัดหาหรือใช้สิ่งอุปโภคบริโภคอันจำเป็นแก่การครองชีพรวมกันบุคคลเหล่านั้นอาจเป็นญาติหรือไม่เป็นญาติกันก็ได้

#### 2. สื่อมวลชน

หมายถึง สื่อที่ใช้ในการนำข่าวสารใด ๆ ไปสู่ประชาชนหรือมวลชน และประชาชนสามารถรับข่าวสารได้โดยการอ่าน การฟัง หรือการดู ประเภทของสื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต นิตยสาร วารสาร ภาพยนตร์ เป็นต้น

สื่อมวลชนที่ทำการสำรวจครั้งนี้ คือ วิทยุ

#### 3. ฟังวิทยุ

หมายถึง ฟังวิทยุเป็นประจำ เช่น ฟังเป็นประจำทุกวัน หรือฟังเป็นประจำสัปดาห์ละครั้ง เป็นต้น แม้ว่าในสัปดาห์ที่ไปสัมภาษณ์จะไม่ได้ฟังเนื่องจากมีกิจกรรมบางอย่างก็ตาม

#### 4. คริวเรือนที่ฟังวิทยุ

หมายถึง คริวเรือนที่มีสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งคนฟังวิทยุเป็นประจำ

#### 5. ข่าว

หมายถึง การรายงานเหตุการณ์ปัจจุบันหรือข่าวสารที่น่าสนใจ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารที่เสนอ โดยลักษณะของข่าวนั้นจะต้องเป็นข้อมูล ข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวใหม่ ๆ และทันต่อเวลา ทั้งนี้ต้องไม่มีการแสดงความคิดเห็นในการเสนอข่าวในการสำรวจนี้ได้จำแนกประเภทข่าวดังนี้

**ข่าวในประเทศ** หมายถึง การเสนอหรือรายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจุบันที่เกิดขึ้นภายในประเทศ โดยไม่รวมข่าวหรือเหตุการณ์เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในวงการกีฬา และข่าวเชิงประชาสัมพันธ์หรือบริการ เช่น ประกาศของทางราชการ ข่าวการกุศล และบริการประชาชน ข่าวธุรกิจ ฯลฯ

**ข่าวท้องถิ่น** หมายถึง ข่าวหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องภายในท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่

**ข่าวต่างประเทศ** หมายถึง การเสนอข่าวหรือรายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจุบันที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยไม่รวมข่าวหรือเหตุการณ์เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในวงการกีฬา

**ข่าวกีฬา** หมายถึง การเสนอหรือรายงานเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาหรือรายงานเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในวงการกีฬา เช่น การเตรียมจัดการแข่งขันกีฬา การเตรียมตัวบุคคลเพื่อเข้าแข่งขันกีฬา การรายงานผลการแข่งขันกีฬา ฯลฯ เป็นต้น

**ข่าวพยากรณ์อากาศ** หมายถึง การรายงานสภาวะอากาศในช่วง 24 ชม.ที่ผ่านมา และมีการพยากรณ์หรือคาดการณ์สภาวะอากาศในช่วง 24 ชม. (หรือมากกว่า) ล่วงหน้า

**ข่าวประเภทอื่น ๆ** หมายถึง ข่าวเชิงประชาสัมพันธ์หรือบริการ เช่น ประกาศของทางราชการ ข่าวการกุศลและบริการประชาชน ข่าวการจราจร เป็นต้น

## 6. สารคดีหรือความรู้ทั่วไป

หมายถึง รายการที่นำเสนอความรู้หรือสารคดีในสื่อวิทยุในลักษณะของสารคดี หรือบทความ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้รับความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ นโยบาย การดำเนินการและชี้แจงงานของส่วนราชการ การประกอบอาชีพ การเกษตร สุขภาพและอนามัย ศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ศาสนาและจริยธรรม ภาษาและหนังสือไทย เด็กและสตรี กีฬาและการท่องเที่ยว

**นโยบาย การดำเนินการและชี้แจงงานของส่วนราชการ** หมายถึง รายการที่มีการแถลงเกี่ยวกับนโยบาย การดำเนินการ หรือชี้แจงงานของหน่วยราชการ กระทรวง กรมต่าง ๆ

**การประกอบอาชีพ** หมายถึง รายการที่นำเสนอ โดยมีเนื้อหาสาระที่ให้ความรู้อันจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพได้เช่น รายการที่แนะนำเกี่ยวกับธุรกิจการค้า

**การเกษตร** หมายถึง รายการที่แนะนำเกี่ยวกับการทำเกษตร แนะนำวิธีการปลูก ตลอดจนการดูแลบำรุงรักษา การใช้ยาปราบศัตรูพืช การใช้ปุ๋ย

**สุขภาพและอนามัย** หมายถึง รายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ อนามัย การใช้ยา การแนะนำ ให้รู้จักป้องกันโรคร้ายไข้เจ็บต่างๆ ตลอดจนการบำบัดรักษาเบื้องต้น

**ศิลปะ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์** หมายถึง รายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตที่สำคัญ ๆ ซึ่งถูกบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ ตลอดจนบทความที่ให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีสืบทอดกันมา

**วิทยาศาสตร์ทั่วไป เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม** หมายถึง รายการที่นำเสนอทางด้านวิทยาการต่าง ๆ ตลอดจนภาวะหรือสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวเราซึ่งเรียกว่่าสิ่งแวดล้อม

**ศาสนาและจริยธรรม** หมายถึง รายการที่นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับ หลักธรรมะ การปฏิบัติธรรม การแสดง พระธรรมเทศนา

**ภาษาและหนังสือไทย** หมายถึง รายการนำเสนอที่ให้ความรู้ภาษาไทย ในด้านการใช้ การอ่าน ตลอดจนความหมาย นอกจากนี้ยังรวมถึงวรรณกรรมทางภาษาด้วย

**เด็กและสตรี** หมายถึง รายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเด็กหรือสตรี

**กีฬาและการท่องเที่ยว** หมายถึง รายการที่นำเสนอเกี่ยวกับการกีฬา การท่องเที่ยว การถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ และรายการที่ให้ความรู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่น่าท่องเที่ยว

## 7. ความคิดเห็นหรือวิเคราะห์

หมายถึง รายการที่แสดงทัศนะหรือความคิดเห็น ตลอดจนการวิเคราะห์วิจารณ์ในเรื่องต่าง ๆ เช่น แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปกครองและการเมือง เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม การวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ต่างประเทศ การวิเคราะห์และวิจารณ์ข่าวแบบชาวบ้าน การพยากรณ์ชีวิต เป็นต้น

## 8. บันเทิง

หมายถึง รายการที่มุ่งให้ความบันเทิงแก่ผู้ฟัง โดยมีได้มุ่งให้การศึกษาโดยตรง ได้แก่ รายการเพลงไทยเดิมหรือดนตรีไทย เพลงไทยสากล เพลงลูกทุ่ง เพลงสากล รวมทั้ง รายการบันเทิงแบบประเพณีพื้นบ้าน การทนายปัญหา การแข่งขันเล่นเกมต่าง ๆ ทุกประเภท

## 9. วิทยุเพื่อการศึกษา

หมายถึง รายการที่จัดทำขึ้นเพื่อเสริมวิชาความรู้ในสาขาต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่กำลังเรียนในสาขาวิชานั้น ๆ หรือเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป การเสนอรายการอาจเป็นรายการถ่ายทอดสดหรือนำเทปมาเปิดก็ได้ รายการเพื่อการศึกษาที่จัดเสนอทางวิทยุ ได้แก่ รายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รายการของมหาวิทยาลัยรามคำแหง รายการวิทยุโรงเรียน การศึกษาผู้ใหญ่ และรายการเสริมความรู้วิชาชุดครู

## 10. เนื้อหาโฆษณา

หมายถึง เนื้อหาที่เป็นการประกาศสรรพคุณคุณภาพ หรือคุณประโยชน์ของสินค้าและบริการทางวิทยุ รวมทั้ง การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับธุรกิจ การค้า และอุตสาหกรรม